

Số: /BC- UBND

Hà Vinh, ngày tháng 8 năm 2022

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung

Thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện Hà Trung. UBND xã Hà Vinh xây dựng báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022 cụ thể như sau:

#### **I. Công tác điều hành của UBND xã, Chủ tịch, Phó CT. UBND xã**

##### **1. Những hoạt động chính của UBND xã, CT, PCT UBND xã**

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong tháng 8, ngày 05/8/2022 UBND xã đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng NTM 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 đến từng ban, ngành và các thôn, triển khai công tác bảo vệ cây lúa, phòng trừ sâu bệnh hại lúa, đồng thời giao cho HTXDV NN điều hành nước và thông báo cho nhân dân chăm sóc diện tích lúa đã cấy và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đối với cây trồng.

Chỉ đạo cán bộ, công chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022.

##### **2. Ban hành văn bản của UBND xã, CT, PCT UBND xã**

Trong tháng UBND xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã đã ban hành 21 Quyết định và 59 Văn bản hành chính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

#### **II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8**

##### **1. Lĩnh vực kinh tế**

\* *Về trồng trọt:* Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, dự báo tình hình sâu bệnh hại lúa để có biện pháp phòng trừ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Hướng dẫn nhân dân chăm bón cho lúa mùa đã cấy năm 2022.

\* *Về chăn nuôi:* Tập trung theo dõi, kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại cho đàn gia súc, gia cầm đối với các hộ chăn nuôi. Đặc biệt là kiểm soát, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi có thể bùng phát trên địa bàn xã. Triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2022.

\* *Công tác giao thông thủy lợi:* Chỉ đạo HTXDVNN dọn vệ sinh kênh mương chính của xã và thông báo cho các thôn tháo dỡ đống đá khơi thông dòng chảy phục vụ tốt cho công tác tưới tiêu và phòng chống thiên tai và TKCN trong mùa mưa bão.

Hoàn thành công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện phòng chống bão lụt theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xảy ra. Chủ động ứng phó với cơn bão số 2.

\* *Đầu tư xây dựng cơ bản:* Tổ chức tu sửa và hoàn thiện các công trình các trường phục vụ công tác dạy và học, xúc tiến xây dựng công trình Trường THCS Hà Vinh, Nhà văn hóa các thôn tu sửa bồi đắp một số tuyến đường xuống cấp

phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân, nghiêm thu đưa vào sử dụng một số công trình theo kế hoạch.

\* *Công tác TN-MT*: Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, theo dõi biến động về đất đai, không để xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

Tham mưu UBND xã giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng đảm bảo kịp tiến độ đề ra.

Tiếp tục xử lý, bổ sung hồ sơ cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân nộp về phòng TNMT và văn phòng đăng ký QSD đất.

\* *Lĩnh vực tài chính, ngân sách*: Rà soát nguồn thu thuế, phí, thu thầu quy hoạch đảm bảo chi phụ cấp, chi thường xuyên và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Xây dựng dự toán ngân sách xã năm 2023.

## **2. Văn hóa – Xã hội**

\* *Lĩnh vực giáo dục*: Các trường tiểu học, trung học cơ sở hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ học sinh lớp 1 và lớp 6 chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ cho năm học 2022-2023.

\* *Công tác thông tin tuyên truyền*: Tập trung, tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19, các ngày lễ ngày kỷ niệm lớn của quê hương đất nước, tổ chức Lễ kỷ niệm và dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chuẩn bị các nội dung tuyên truyền ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chuẩn bị đầy đủ vật tư phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tuyên truyền các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

\* *Lao động việc làm và vấn đề xã hội*: Làm tốt công tác tuyên truyền các chính sách hỗ trợ việc làm đối với các lao động ở địa phương. Tiếp tục thực hiện các chính sách cho người có công theo quyết định 49/2015/QĐ-TTg, xét hỗ trợ BTXH và người nghèo theo đúng quy định của nhà nước, đề nghị cấp trên xét hỗ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong xã.

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và Hội đồng hương Hà trung tại Hà Nội, Bệnh viện quân y 108, Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 800 người có công, BTXH, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với số tiền khoảng gần 1 tỷ đồng.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Trung ương, tỉnh, huyện, xã cho Thương binh, bệnh binh, thân nhân Liệt sỹ nhân dịp 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022 là 233 suất quà với tổng số tiền là 103.100.000 đồng. Tổ chức xét duyệt mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật đề nghị cấp thẻ khuyết tật.

\* *Công tác y tế, Chữ thập đỏ*: Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, công tác dự phòng không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã. Đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn, tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn xã.

\* *Công tác VSMT*: Tiếp tục phát động, tuyên truyền nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Tăng cường tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn, rác thải y tế đảm bảo vệ sinh môi trường. Các thôn tăng cường hoạt động thu gom rác thải đi vào nê nếp.

\* *Công tác xây dựng NTM*: Đây mạnh tiến độ xây dựng các tiêu chí nông thôn mới đã đăng ký đồng thời giữ vững và xúc tiến các tiêu chí đã được thẩm định và công nhận.

## **3. Quốc phòng – An ninh**

\* *Quốc phòng*: Duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Kiện toàn lực lượng dân quân cơ động sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, PCCC mùa nắng nóng. Làm tốt công tác phòng chống bão lụt, cơn bão số 2.

\* *An ninh*: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác tuần tra, canh gác phát hiện và xử lý kịp thời những tình huống xảy ra trên địa bàn, không để có vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Thực hiện mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các tệ nạn xã hội, thực hiện kế hoạch phân loại đối tượng nghiện, nghi nghiện ma túy để cai nghiện tại cộng đồng. Quản lý tốt các đối tượng hình sự, đối tượng tù tha về và người nước ngoài vào địa phương. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

#### **4. Công tác Tư pháp – Hộ tịch**

*Công tác Tư pháp*: Tổ chức triển khai các văn bản Luật có hiệu lực thi hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, phát tin trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Hoàn thiện và niêm yết công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính theo quy định.

*Công tác chứng thực*: Trong tháng chứng thực cho 56 các loại bản sao và xác nhận hồ sơ, thực hiện công tác hộ tịch đảm bảo đúng quy trình nhanh gọn, giải quyết trong buổi, trong ngày.

Phối hợp với các ban, ngành thực hiện tốt cải cách hành chính theo mô hình một cửa. Giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân.

#### **5. Công tác phòng, chống dịch Covid-19.**

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, địa phương đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời quyết liệt chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Do đó, tình hình dịch bệnh ở địa phương đang được kiểm soát tốt.

### **III. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2022**

#### **1. Lĩnh vực kinh tế**

- *Sản xuất*: Tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng theo dõi tình hình phát triển của sâu bệnh hại lúa để có biện pháp phòng trừ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Chú trọng đơn đốc các đơn vị thôn làm tốt công tác bảo vệ bờ vùng bờ thửa, đảm bảo cho công tác tưới tiêu và phòng chống bão lụt. Hướng dẫn nhân dân bón đón đồng cho lúa mùa 2022.

- *Chăn nuôi*: Đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm ở các hộ gia đình, các trang trại, gia trại, nhất là thủy cầm thời vụ. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền nhân dân về công tác vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi. kiểm soát ngăn chặn bệnh dịch cúm A/H5N8, dịch tả lợn Châu phi phát sinh trên địa bàn xã. Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2022, phấn đấu đạt chỉ tiêu huyện giao.

- *Công tác giao thông thủy lợi*: Tiếp tục chỉ đạo công tác nạo vét kênh mương, tháo dỡ đặng đờ khơi thông dòng chảy phục vụ tốt cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- *Công tác TN-MT*: Duy trì công tác quản lý biến động về đất đai. Thường xuyên kiểm tra và ngăn chặn kịp thời các vi phạm về Luật đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép.

- *Công tác tài chính*: Rà soát các khoản thu, chi bố trí nguồn kinh phí theo thứ tự ưu tiên đảm bảo kịp thời nhiệm vụ của địa phương, xây dựng phương án giải quyết công nợ và xử lý nợ tồn đọng.

## **2. Văn hóa – Xã hội**

- *Công tác tuyên truyền*: Tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác tiêm phòng, công tác sản xuất, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, quê hương, tuyên truyền cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9.

- *Lĩnh vực giáo dục*: Tổ chức ôn luyện, phụ đạo cho học sinh yếu, kém. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất trong trường học và khai giảng năm học mới.

- *Công tác y tế*: Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, tăng cường phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tiếp tục tăng cường công tác tiêm phòng dịch Covid-19 trên địa bàn.

- *Công tác lao động việc làm và các vấn đề xã hội*: Nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, xây dựng kế hoạch đảm bảo đời sống nhân dân thời kỳ giáp hạt. thực hiện đầy đủ, đảm bảo các chế độ chính sách của nhà nước đến với nhân dân theo quy định.

## **3. Quốc phòng**

Duy trì chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời bổ sung lực lượng ứng cứu khi có tình huống mưa bão xảy ra. Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch, bảo vệ tài sản của tập thể và nhân dân.

## **4. An ninh**

Đảm bảo tốt tình hình ANCT- TT ATXH, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn, quản lý tốt nhân hộ khẩu theo quy định của luật cư trú, bảo vệ an toàn các ngày lễ kỷ niệm, đảm bảo an toàn giao thông. Phối hợp các ngành có liên quan thực hiện công tác phòng chống lụt bão khi có tình huống xảy ra trên địa bàn, bảo vệ tốt tài sản của tập thể và nhân dân.

## **5. Tư pháp – Tiếp dân**

Tổ chức tốt việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người. Làm tốt công tác quản lý đăng ký hộ tịch và công chứng chứng thực.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế, xã hội- quốc phòng, an ninh tháng 8 nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022. UBND xã Hà Vinh báo cáo UBND huyện biết và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, P.CT UBND xã;
- Lưu: VT, VP.

**CHỦ TỊCH**

**Mai Hồng Cường**